

Số: *Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2023*

**BÁO CÁO**  
**Giải trình nội dung tại Phiên chất vấn Thường trực HĐND huyện,  
lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026**

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTHĐND, ngày 20/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về tổ chức Phiên họp giải trình Thường trực HĐND huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các nội dung giải trình tại Phiên họp giải trình chất vấn của Thường trực HĐND huyện lần thứ hai, nhiệm Kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo<sup>(1)</sup> các cơ quan, đơn vị, UBND các xã theo chức năng nhiệm vụ được giao thuộc lĩnh vực, ngành quản lý, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị các nội dung để giải trình Phiên họp giải trình Thường trực HĐND, kết quả cụ thể như sau:

**I. Về kết quả triển khai thực đối với các nội dung đã có ý kiến tại phiên họp giải trình lần thứ nhất của Thường trực HĐND huyện vào ngày 03/7/2023 (theo Thông báo kết luận số 29/TB-HĐND ngày 05/7/2023 của Thường trực HĐND huyện và Chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 1769/UBND-VP, ngày 25/7/2023)**

**1. Đối với nội dung ý kiến trước kỳ họp thứ 3-HĐND huyện, khóa XIV: Cử tri xã Tê Xăng:** Khu vực sản xuất của 03 thôn Tân Ba - Đăk Song - Tu Thó xã Tê Xăng bị đất bồi lấp do thi công xây dựng Thủy điện Ry Ninh. Cử tri 03 thôn đề nghị UBND huyện báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh biết và chỉ đạo chủ đầu tư công trình thủy điện Ry Ninh kịp thời bồi thường, đền bù diện tích đất sản xuất bị thiệt hại cho người dân của 03 thôn trên.

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo và giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (Tại Công văn số 1769/UBND-VP, ngày 25/7/2023) phối hợp với các đơn vị có liên quan, UBND xã Tê Xăng tiếp tục rà soát, tổng hợp lại diện tích đất bị thiệt hại mới phát sinh do thi công phần đất đào đắp qua mùa mưa bị sạt lở, trôi xuống làm ảnh hưởng đến phần diện tích đất sản xuất của một số hộ dân ngoài phần diện tích ảnh hưởng đã đền bù, để tiếp tục đề nghị đơn vị được nhận bàn giao lại dự án từ Công ty Cổ phần Thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi để thỏa thuận, thống nhất hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân theo quy định.

---

<sup>(1)</sup> Công văn số 2840/UBND-VP, ngày 26/10/2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung giải trình tại Phiên họp giải trình chất vấn của Thường trực HĐND huyện lần thứ hai.

- Mặt khác, UBND xã Tê Xăng phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi để kiểm tra, xử lý. Qua nắm bắt tình hình và trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi thì phần diện tích bị ảnh hưởng khi thi công nhà máy thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi đã hoàn thành việc chi trả tiền đền bù. Tuy nhiên, qua các mùa mưa, phần đất đào đắp tiếp tục bị sạt lở, trôi xuống làm ảnh hưởng đến phần diện tích của một số hộ dân ngoài phần diện tích bị ảnh hưởng đã được đền bù. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Ry Ninh II-Đăk Psi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tê Xăng, các hộ dân bị ảnh hưởng do phần đất đào đắp sạt lở, trôi xuống làm ảnh hưởng đến phần diện tích của một số hộ dân ngoài phần diện tích bị ảnh hưởng đã được đền bù để thỏa thuận, thống nhất đền bù thiệt hại cho nhân dân theo quy định.

**2. Đối với nội dung ý kiến sau kỳ họp thứ 3-HĐND huyện, khóa XIV: Cử tri xã Tu Mơ Rông ý kiến.** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho nhân dân (vì hiện trạng đất ở, đất sản xuất của nhân dân đã canh tác lâu năm trùng với diện tích quy hoạch 03 loại rừng).

**\* Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:**

Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức làm việc (vào sáng ngày 24/10/2023) với các đơn vị liên, UBND các xã, để nghe báo cáo và tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến cập nhật diễn biến rừng hàng năm, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã triển khai rà soát diện tích đưa ra khỏi diễn biến rừng đối với diện tích thuộc các Công trình, Dự án, đất ở, đất nông nghiệp, đất của người dân đã đo đạc chính quy để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

**3. Đối với Ý kiến chất vấn Đại biểu Y Hương tại kỳ họp lần thứ 4, HĐND huyện:** Qua các đợt tiếp xúc cử tri, người dân có phản ánh về công trình nước sinh hoạt của huyện, tổng mức đầu tư là 49.500 triệu đồng. Thời gian hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng là năm 2021. Nhưng đến nay vẫn chưa đưa vào sử dụng. Với mức đầu tư là khá lớn đối với huyện nghèo Tu Mơ Rông. Người dân rất mong muốn có nguồn nước sạch này vì một số thôn (Thôn Tu Mơ Rông...) ngay Trung tâm huyện, nước sinh hoạt thiếu vì bị nhiễm phèn. Để tránh lãng phí nguồn vốn trên. Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (chủ đầu tư) làm rõ nguyên nhân lý do vì sao chưa đưa vào sử dụng? Giải pháp khắc phục trong thời gian tới như thế nào? Và cho biết thời gian đưa vào sử dụng là khi nào?

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

Hiện công trình đã được các sở ban ngành nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng. Trong năm 2023 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) triển khai thi công đường ống nhánh nhỏ cho

các hộ dân khu trung tâm huyện, hiện đã được đầu nôi và cấp nước cho người dân sử dụng.

**4. Ý kiến sau kỳ họp thứ 4-HĐND huyện, khóa XIV Cử tri Y BLút – thôn Măng Rương 1, xã Ngọc Lây kiến nghị (Ý kiến nhiều lần):** Đề Nghị UBND huyện chỉ đạo Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện sớm đo đạc thêm diện tích bị thiệt hại của nhân dân và chỉ đạo đơn vị thi công sớm khắc phục điểm sạt lở, trôi đất đỏ vùi lấp ruộng lúa của người dân và tuyến mương đất bị vùi lấp khi thi công Đường giao thôn Thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi Thôn Mô Za xã Ngọc. (Cụ thể: Có 02 điểm sạt lở, trôi đất đỏ vùi lấp ruộng lúa của người dân với 04 hộ dân bị ảnh hưởng (Hộ Y Buôn thôn Măng Rương I khoảng 300m<sup>2</sup>, A Nhôi thôn Mô Za 250m<sup>2</sup> khoảng, A Khôm thôn Măng Rương II khoảng 100m<sup>2</sup>, Y Thảo Măng Rương II, khoảng 90m<sup>2</sup>); 01 đoạn mương đất bị vùi lấp không đảm bảo dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, chiều dài khoảng 15m, người dân không thể canh tác trồng lúa trên diện tích này và vị trí đổ của bãi thải lán vào nghĩa địa của nhân dân).

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (Tại Công văn số số 1769/UBND-VP, ngày 25/7/2023) tiếp tục làm việc với đơn vị thi công công trình để thống nhất sớm khắc phục điểm sạt lở, trôi đất đỏ vùi lấp ruộng lúa của người dân và tuyến mương đất bị vùi lấp khi thi công Đường giao thôn Thôn Tân Ba xã Tê Xăng đi Thôn Mô Za xã Ngọc Lây để người dân sử dụng canh tác ổn định đời sống, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn để kịp thời khắc phục sửa chữa và hỗ trợ đền bù đối với diện tích bị ảnh hưởng thiệt hại do thi công công trình theo đúng quy định. Theo đó Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm kê các hộ dân có ruộng bị bồi lấp đất, đoạn mương đất bị vùi lấp và vị trí đổ của bãi thải lán vào nghĩa địa của nhân dân nằm ngoài dự án do quá trình thi công gây ra đồng thời làm việc với Công ty TNHH Tuấn Dũng đã khắc phục đoạn mương nước và đất lấp nghĩa trang và hỗ trợ cho các hộ dân có ruộng bị thiệt hại có biên bản làm việc với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Lây (có Biên bản và phiếu chi kèm theo).

**5. Đối với nội dung ý kiến chất vấn của Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện:** Qua việc triển khai thực hiện giám sát trong năm 2022 (tại Báo cáo số 05/BC-BKTXH, ngày 20/6/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020): Ban Kinh tế - xã Hội HĐND huyện có đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo UBND các xã (đối với dự án quy mô cấp xã); các cơ quan thực hiện dự án (Đối với dự án quy mô liên xã) được giao làm chủ đầu tư, có trách nhiệm tổ chức thu hồi vốn, luân chuyển nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a (Tiểu dự án 3 - Dự án 1) và Chương trình 135 (Tiểu dự án 2 - Dự án 2) theo quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng, cơ chế xử lý rủi ro cho các hộ tham gia dự án theo các văn bản quy định hiện hành (Theo Quyết định số 235a/QĐ-

UBND, ngày 28/03/2019 của UBND huyện Tu Mơ Rông về mức thu hồi vốn, hình thức thu hồi vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a (Tiểu dự án 3-Dự án 1) và Chương trình 135 (Tiểu dự án 2-Dự án 2) trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông và các văn bản khác có liên quan).

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

- Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo<sup>(2)</sup> các đơn vị có liên quan, UBND các xã triển khai thu hồi một phần vốn hỗ trợ cho các hộ tham gia dự án (giai đoạn 2018-2021) theo quy định. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có đơn vị nào thu hồi được nguồn vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a (Tiểu dự án 3 -Dự án 1) và Chương trình 135 (Tiểu dự án 2 -Dự án 2).

**- Khó khăn, vướng mắc trong vấn đề thu hồi vốn**

Đối với hộ dân: Các hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình 30a (Tiểu dự án 3 -Dự án 1) và Chương trình 135 (Tiểu dự án 2 - Dự án 2) đa phần là hộ nghèo, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn; vẫn còn một bộ phận còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; Chủ đầu tư khi triển khai dự án, việc phổ biến các quy định của dự án (*thu hồi một phần vốn nhà nước hỗ trợ*) chưa chặt chẽ, dẫn đến hộ dân chưa hiểu rõ về trách nhiệm của mình.

Đối với các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã làm chủ đầu tư thời điểm được hỗ trợ (giai đoạn 2018-2020): Đa số các cơ quan đơn vị liên quan và UBND các xã làm chủ đầu tư chưa thực hiện tốt việc tổng hợp, báo cáo, theo dõi, đôn đốc các hộ gia đình được tham gia dự án đến thời gian thu hồi hoàn trả một phần kinh phí nhà nước hỗ trợ theo quy định, dẫn đến thu hồi vốn gặp khó khăn.

**- Giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới:** giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tiếp tục tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan, UBND các xã thực hiện thu hồi một phần vốn nhà nước hỗ trợ cho các hộ tham gia dự án theo đúng quy định.

**II. Nội dung theo Kế hoạch số 12/KH-TTHĐND, ngày 20/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện**

**1. Ý kiến thảo luận Tổ Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khoá XIV:** Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các Đại biểu HĐND huyện trong năm 2022 (*Đã có ý kiến nhiều lần tại các đợt thảo luận kỳ họp*

---

(2) Công văn số 1930/UBND-LĐTĐBXH, ngày 26/11/2020 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện thu hồi vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019 (Chương trình 135); Công văn số 24/UBND-LĐTĐBXH, ngày 6/01/2021 của UBND huyện về việc báo cáo tình hình thực hiện thu hồi, luân chuyển nguồn vốn các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020; Công văn số 1798/UBND-LĐTĐBXH, ngày 27/7/2023 của UBND huyện về việc đề nghị thu hồi quay vòng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo CT30a, 135 trên địa bàn huyện (từ năm 2018-2021).

HĐND huyện. Tuy nhiên đến nay chưa triển khai thực hiện trả lời ý kiến, giải quyết chế độ theo quy định).

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với các Đại biểu HĐND huyện, thực hiện theo Quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 13/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu HĐND theo quy định. Mặt khác, nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã có trả lời trực tiếp, tại phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện.

**2. Ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND huyện, tại kỳ họp lần thứ 5, HĐND huyện:** Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã có ý kiến chất vấn Giám đốc, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện với nội dung như sau: “*Đề nghị Giám đốc, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện sớm chi trả tiền đền bù thiệt hại diện tích xây dựng đập thủy lợi Đăk Pờ Ang cho 21 hộ dân thôn Đăk Giá công trình đã thi công từ năm 2019. Qua các kỳ tiếp xúc cử tri, ý kiến của cử tri về nội dung này, đến tháng 7 năm 2021 Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện đã làm việc với các hộ dân và đưa các hộ dân ký tên trong danh sách các hộ dân được đền bù thiệt hại*”. Cũng tại kỳ họp thứ 4 này đồng chí Giám đốc, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện đã trả lời sẽ chi trả tiền đền bù cho bà con chậm nhất trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện năm 2023. Tuy nhiên, đến nay các hộ dân vẫn chưa nhận được số tiền đền bù thiệt hại đất do thi công, xây dựng đập thủy lợi trên. Đề nghị Giám đốc, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện làm rõ nội dung này? Cho biết thời gian sẽ chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nêu trên?

**\* Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:**

Thủy lợi Đăk Pờ Ang thuộc dự án: Thủy lợi xã Đăk Sao do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư. Về chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND huyện phê duyệt Phương án bồi thường tại Quyết định số 511/QĐ-UBND, ngày 15/9/2021 với tổng số tiền đền bù cho các hộ dân là: **497.762.857 đồng**. Hiện tại Ban QLDA ĐTXD huyện đã trình thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, UBND huyện xem xét, phê duyệt quyết toán và bố trí vốn để trả nợ sau quyết toán, Ban QLDA ĐTXD huyện sẽ tiến hành chi trả, dự kiến trong quý I/2024.

**3. Ý kiến cử tri xã Đăk Rơ Ông, trước kỳ họp thứ 5-HĐND huyện, khóa XIV:** Đề nghị UBND huyện xem xét, xử lý bãi rác thải của huyện vì hiện nay vị trí bãi rác đang gây ô nhiễm môi trường và đời sống nhân dân trên địa bàn xã Đăk Rơ Ông.

**\* Ủy ban nhân dân huyện giải trình, trả lời như sau:**

Bãi xử lý rác thải của huyện Tu Mơ Rông được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện (*Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 01/3/2022*); tại một phần khoảnh 3, tiểu khu 257 thuộc

thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan, cách khu dân cư thôn La Giông, xã Đăk Rơ Ông khoảng 5.000m. Trong quá trình xử lý rác thải, Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện đã dùng (*hóa chất diệt ruồi, vôi bột...*) để làm giảm mùi hôi thối, đồng thời định kỳ hàng tháng đốt rác để hạn chế mùi phát sinh. Tuy nhiên việc đổ rác thải và tập kết rác thải chưa xử lý kịp thời, rác thải phân hủy sẽ gây mùi hôi thối khi mưa, gió lớn sẽ phát tán mùi hôi bay xa so với dự kiến, do vậy người dân ở khu vực gần cũng như lân cận sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Việc tập kết rác ở khu vực này về lâu dài sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, đất đai và môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, nếu không có nhà máy xử lý rác thải. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đã nhiều lần ban hành văn bản<sup>3</sup> kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để huyện đầu tư hệ thống xử lý rác thải theo quy định. Tuy nhiên Ủy ban nhân dân tỉnh chưa cân đối và bố trí nguồn kinh phí để Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

- **Giải pháp xử lý trong thời gian tới:** Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện sử dụng các hóa chất để khử mùi hôi thối nhằm hạn chế mùi phát sinh gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân huyện sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương, đồng thời bố trí nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường để huyện đầu tư hệ thống nhà máy xử lý rác thải theo quy định, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và không gây ô nhiễm trên địa bàn huyện.

**4. Ý kiến cử tri thôn Đăk viên, xã Tê Xăng, trước kỳ họp thứ 5-HĐND huyện, khóa XIV:** Đề nghị Cấp trên xem xét lại tiền dịch vụ môi trường rừng Thôn trưởng các Thôn đã ký Hồ sơ từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2022, số tiền mới nhận được là 1.500.000 đồng.

**\* Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:**

- Đối với việc chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho hộ gia đình thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng: Trong năm 2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã có Thông báo số 18/TB-QBVPTR, ngày 30/3/2022 về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2021 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông; Ngày 14/4/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với UBND xã Tê Xăng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum đã chi trả tiền DVMTR năm 2021 cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao

---

<sup>3</sup> (1) Báo cáo số 320/BC-UBND, ngày 28/05/2020 về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường 2020, giai đoạn 3 năm 2018-2019, kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2021; (2) Báo cáo số 305/BC-UBND, ngày 27/5/2021 về Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2020 và năm 2021; Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (3) Báo cáo số 454/BC-UBND, ngày 08/07/2022 về Tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2021 và năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông; (4) Báo cáo số 420/BC-UBND, ngày 22/06/2023 về tình hình sử dụng kinh phí sự nghiệp Môi trường năm 2022 và năm 2023; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

đất, giao rừng trên địa bàn xã với tổng số tiền DVMTR được chi trả là 81.175.765 đồng cho 09 hộ gia đình, cá nhân thôn Đăk Viên (*Hộ gia đình ký nhận và chi tiền trực tiếp cho từng hộ*).

- Đối với việc chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho hộ gia đình thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng: Trong năm 2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã có Thông báo số 52/TB-QBVPTR, ngày 26/6/2023 về việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông; Ngày 03/7/2023, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với UBND xã Tê Xăng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Kon Tum đã chi trả tiền DVMTR năm 2022 cho các hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, giao rừng trên địa bàn xã với tổng số tiền DVMTR được chi trả là 105.576.912 đồng cho 09 hộ gia đình, cá nhân thôn Đăk Viên (*Hộ gia đình ký nhận và chi tiền trực tiếp cho từng hộ*). Do đó, không có việc trong năm 2022, 2023 hộ gia đình mới được chi trả 1.500.000 đồng như ý kiến của cử tri thôn.

Trên đây là báo cáo giải trình nội dung tại Phiên chất vấn Thường trực HĐND huyện, lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ đơn vị thuộc huyện;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT-TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Trung Mạnh**